



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 11 มิถุนายน 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25078

หน้า: 1(ล่าง), 13

Col.Inch: 51.73 Ad Value: 113,806

PRValue (x3): 341,418

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ปปส.'ชี้เป้า 'ซีเป้า'เมียนมาจับไซยาไนด์อีก 15 ตัน!

‘ปปส.’ชี้เป้า เมียนมาจับ ไซยาไนด์อีก หนัก 15 ตัน!

สกัดจับไซยาไนด์ 15
ตัน มูลค่า 1.5 ล้าน
ป.ป.ส.-ศุลกากรไทย
ชี้เป้าหน่วยปราบปราม
ยาเสพติด ♦ อ่านต่อหน้า 13

ไซยาไนด์ □ ต่อจากหน้า 1

เมียนมา หลังมีเอกสารขอส่งออกจากไทยถูกต้อง ทางด่านแม่สายเข้าทำซีเหล็กแต่พบพิรุณไม่ยอมนำเข้าผ่านอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมียนมา สอบหุ้ม เชียงรายอ้างรับจ้างให้ขนไปส่งเหมืองแยกแร่ ทองคำขณะทำการเมียนมาไม่ไปใจเชื่อหวั่น เครื่องข่ายยาเสพติดว่าเหนือ-ว่าใต้ในรัฐฉาน วางแผนซิกแซกห้วงเอาไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิต ไอซีได้เกือบ 1 ตัน หรือยาบ้า 295 ล้านเม็ดก่อน ข้อนรอยสกัดลอบลำเลียงเอากลับมายาในฝั่งไทย เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 10 มิ.ย. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขานุการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบก.ป.ส.3 นายถาวร เนียมมา ผอ.สำนักปราบปราม ยาเสพติด ป.ป.ส. และนายเดชา วิชัยดิษฐ์ ผอ.การสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร และ เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกันแถลงผลจับกุม บุคคลตามหมายจับคดียาเสพติดที่หลบหนี เข้าประเทศเมียนมาและชี้แจงกรณีตรวจยึด ไซยาไนด์ที่ลักลอบนำเข้าประเทศ เมียนมาผิดกฎหมาย

นายศิรินทร์ยา เผยว่า เมื่อเดือนพ.ค. 2561 ทาง ป.ป.ส.ได้รับการประสานจาก ศุลกากรด่านเชียงแสน จ.เชียงราย ว่ามีผู้ ขออนุญาต ส่งออกสารไซยาไนด์จาก ประเทศไทยไปเมืองย่างกุ้งโดยจะลำเลียง

ผ่านแม่น้ำโขงแต่ด่านศุลกากรเชียงแสนไม่ อนุญาต เนื่องจากตามข้อตกลงว่าด้วยการเดิน เรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ห้าม นำสารไซยาไนด์ในซีซึ่งเป็นวัตถุอันตราย ขนส่งทางแม่น้ำโขง บริษัทผู้ส่งออกจึงนำสาร ไซยาไนด์ 300 ถึง รวมน้ำหนักประมาณ 15 ตัน มูลค่า 1,500,000 บาท เก็บไว้ที่โกดัง ในพื้นที่ อ.เชียงแสน

ต่อมาวันที่ 2 มิ.ย. บริษัทดังกล่าวได้ เปลี่ยนเส้นทางส่งออกไปทางด่านศุลกากร แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อจะนำเข้าผ่านทาง อ.ท่า ซีเหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งด่านศุลกากร แม่สายได้ตรวจผ่านสินค้าดังกล่าวเพราะมี ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกของกรมโรงงาน อุตสาหกรรมถูกต้องตามกฎหมาย แต่ทางเจ้า หน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายและป.ป.ส.ก็คาดว่า น่าจะมีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลเกรงจะนำ ไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด จึงประสาน ให้หน่วยปราบปรามยาเสพติดของประเทศ เมียนมาประจำจังหวัดท่าซีเหล็กตรวจสอบอีก ครั้ง และพบว่าไม่มีใบอนุญาตนำเข้าถูกต้อง ตามกฎหมายเนื่องจากการนำเข้าสารดังกล่าว จะต้องผ่านทางเมืองย่างกุ้งเพียงเท่านั้นและ เชื่อว่าเป็นการลักลอบเพื่อนำไปผลิตยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงยึดสารไซยาไนด์ทั้งหมด และรถบรรทุกเอาไว้ พร้อมควบคุมตัวนาย สวัสดิ์ แก้วดำ อายุ 41 ปี ชาวเชียงราย คนขับ รถดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศเมียนมา ในข้อหาพาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่ขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายเข้าประเทศ

นายศิรินทร์ยา กล่าวต่อว่า สำหรับสาร ไซยาไนด์ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ควบคุมโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งการผลิต การนำเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับ ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ตามคำสั่งศสช.ที่ 32/2559 จัดเป็นสารในบัญชี 2 ลำดับที่ 6 ซึ่งป.ป.ส.ได้ขอความร่วมมือกับ หน่วยงานด้านความมั่นคงให้เฝ้าระวังการนำ เข้า-ส่งออก ทั้งนี้จากการสอบสวนนายสวัสดิ์ สารภาพได้ว่าจ้างให้ขนสารไซยาไนด์จาก ไทยไปส่งเหมืองทองคำในย่างกุ้งเพื่อนำไปใช้เป็นตัว แยกแร่ทองคำอย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบ พบว่ามีกรณีขนเข้ามาจากประเทศจีนเพื่อนำ ส่งไปยังย่างกุ้งแต่กลับนำเข้าทางด่าน อ.ท่าซี

เหล็ก ซึ่งไกลกว่าทำให้พบข้อพิรุธอาจจะนำไป ใช้ผลิตสารตั้งต้นเฟลวิน-2-ไพโรพาทอน ก่อน จะนำไปผลิตเป็นเมตแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีน เพื่อนำไปผลิตเป็นยาเสพติด ซึ่งหากนำสาร ไซยาไนด์ 15 ตัน ไปผลิตเป็นยาไอซีจะ ได้ปริมาณ 9,500 กิโลกรัม และหากนำไปผลิต เป็นยาบ้าจะได้ถึง 295 ล้านเม็ด มีมูลค่ามหาศาล อีกทั้งจากข้อมูลการสืบสวนคาดว่าสารดังกล่าว ทั้งหมดน่าจะถูกลักขโมยไปให้กับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดว่าเหนือและว่าใต้ในพื้นที่รัฐฉาน

นายศิรินทร์ยา ยังกล่าวอีกว่า หน่วย ปราบปรามยาเสพติดของประเทศเมียนมาประจำ จังหวัดท่าซีเหล็กได้แจ้งมาว่าได้จับกุมนาย เจริญ เกียรติพรพานิช อายุ 37 ปี ผู้ต้องหาหลบ หนีหมายจับศาลอาญาที่ 10/2560 ลงวันที่ 13 ม.ค.2560 ข้อหาพร้อมกันมีและจำหน่ายยาเสพติด ให้โทษประเภท 1 (ไอซี) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา กลุ่มเดียวกับเครือข่ายของนายยุทธ จันแก้ว อายุ 60 ปี นายธนินทร์ จันทน์บำรุง อายุ 34 ปี นายนิรศ วัชรินทร์ อายุ 41 ปี และนายสาม ทองเงิน อายุ 34 ปี ที่ถูกป.ป.ส.ร่วมกับดีเอสไอ จับกุมพร้อมของกลางไอซี 20 กิโลกรัม และตาม ยึดทรัพย์สินอีก 2 ครั้งโดยครั้งแรกตามยึด ทรัพย์สินจากเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้ได้มูลค่า 10 ล้านบาท และครั้งที่ 2 อีก 35 ล้านบาท เมื่อ วันที่ 12 ธ.ค.2557 ไปก่อนหน้าแล้ว

“หลังจากป.ป.ส.ได้สืบสวนทราบว่า นายเจริญเป็นผู้ทำหน้าที่เก็บรักษาและลักลอบ ส่งมอบยาเสพติดให้กับลูกค้าได้หลบหนีไปอยู่ใน พื้นที่ท่าซีเหล็กจึงได้ประสานงานไปยัง หน่วยปราบปรามยาเสพติดเมียนมาจนสามารถ ติดตามจับกุมนายเจริญได้พร้อมของกลางเป็น เงินไทย 4.2 ล้านบาท เงินเมียนมา 8,445 ล้าน จี๊ด หรือ 201,560 บาท ทองคำรูปพรรณ 25 บาท รถตู้โตโยต้า 1 คัน รวมมูลค่า 8 ล้านบาท และป.ป.ส.ได้ตรวจค้นและยึดทรัพย์สินของ นายเจริญที่อยู่ในประเทศไทยได้อีกส่วนหนึ่ง ประกอบด้วยรถยนต์ 3 คัน จยย. 8 คัน โฉนด ที่ดิน 2 แปลง ทองคำ เงินสด บัญชีธนาคาร กระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องประดับมูลค่า 12 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดจาก นายเจริญได้ทั้งหมด 20 ล้านบาท ทั้งนี้จะ ประสานทางการเมียนมาให้ส่งตัวนายเจริญ กลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยต่อไป” นาย ศิรินทร์ยา กล่าว.